

สารอวยพร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

จาก
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ

เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือที่รักทุกคน

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดีและความหวังใ
มายังข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือทุกคน

การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเรือ นอกเหนือจากภารกิจหลักในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ
คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของคนไทยทุกคนและ
จากการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ผมได้ประจักษ์ว่าท่านทั้งหลาย ได้มุ่งมั่น ท่วมเท เสียสละประโยชน์สุขส่วนตน
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานัปการ
แต่กำลังพลของกองทัพเรือต่างมีความมานะพยายามโดยมิได้ย่อท้อ ทำให้ภารกิจโดยรวมของกองทัพเรือสำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ผมจึงขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณท่านทั้งหลายไว้ ณ โอกาสนี้

สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ กองทัพเรือจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดภายใต้แนวนโยบาย
ที่กำหนด เพราะทุกตำแหน่งหน้าที่ต่างเป็นกำลังอันสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนากองทัพเรือ เพื่อให้สามารถ
รับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะปรากฏเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขับเคลื่อนชีวิตและ
การทำงาน ด้วยความเพียร ความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริตและยืนหยัดในการทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของเหล่าทหารเรือ ให้ดำรงคงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรตลอดไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ
ที่รักทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีกำลังกาย
กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและ
ราชนาวีสืบไป

พลเรือเอก

(ลือชัย รุดดิษฐ์)
ผู้บัญชาการทหารเรือ